
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2566(ครั้งที่ 2) 
วันที่  18   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม6 ท่าน ลา 1 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 - ลา 
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม9ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. นายเจตน์   อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  
6. จ่าเอกสัญญา  บุญโมง รองปลัด อบต.นางิ้ว สัญญา  บุญโมง  
7. นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด สุวภัทร   เสาว์บุบผา  
8. นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาภัสรา  สุริยะภา  
9. นายประสบสุข  สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองศึกษา ประสบสุข  สุราฤทธิ์  

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ 

เลขานุการสภา   ได้เรียนเชิญ นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  ตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต.นางิ้ว ขออนุญาตแจ้ง

สถานการณ์น้ าท่วมภายในเขตต าบลนางิ้ว รอบเขตล าห้วยเสือเต้น
น้ าเอ่อล้น ตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 -   พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่งปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2566 (ครั้งแรก)  
เมื่อวันที่ 11  กันยายน 2566ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
งิ้ว เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และพิจารณาให้การรับรอง  ซึ่งปรากฏ
ว่าไม่มีสมาชิกฯ ขอแก้ไขแต่อย่างใด หลังจากนั้น นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง 
ประธานสภาฯ จึงขอสอบถาม มติที่ประชุมสภาฯว่า จะพิจารณาให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2566 (ครั้งแรก) เมื่อวันที่  
11 กันยายน2566 หรือไม ่

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งแรก) 
เมื่อวันที่ 11  กันยายน 2566 เป็นเอกฉันท ์

- รับรอง6  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 –  พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2567 
 

                                               - วาระท่ี 2แปรญัตติ 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง- ได้มอบหมายให้ นางวาสนา  ค าระกาย  ประธานกรรมการแปรญัตติ ได้แถลงผลการ

แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 
 
นางวาสนา  ค าระกาย    - ได้ขออนุญาตแถลงผลการการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาฯ 

ได้รับทราบดังต่อไปนี้ 
 
ค าแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                            เรยีน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลนาง้ิว 
                                                         ตามที ่สภาองค์การบริหารสว่นต าบลนาง้ิว ไดป้ระชุมสภาสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 2/2566 เมื่อวันที่  11 กันยายน 2566 เพ่ือพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 และได้ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) 
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ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น 
                                                          คณะกรรมการแปรญัตต ิขอเรยีนว่าไดด้ าเนนิการประชุม เม่ือวันท่ี 

15 กันยายน 2566 เพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 ซึ่งในห้วงระยะเวลาในการเสนอค าแปร
ญัตติ ไม่มีสมาชิกท่านใด ได้เสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ 
ไม่มีการเพ่ิมเติมตัดทอนในตอนใดหรือข้อใด รวมตลอดถึงไม่ขอสงวน
ความเห็นตลอดจนขอสงวนค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2567 แต่อย่างใด และยืนยันตามร่างเดิมที่ผู้บริหารได้
น าเสนอ และท่ีประชุมสภาได้พิจารณาในวาระรับหลักการแล้ว จึงขอให้สภา
ได้พิจารณาในวาระท่ีเหลือต่อไป 

 
มติที่ประชุมภาฯ                 -  รับทราบ 
 

-  วาระลงมติ 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - ได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 ที่เสนอโดยผู้บริหารได้เสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                   -  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2567 ตามร่างที่ผู้บริหารได้น าเสนอ 
- เห็นชอบ6  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 
-  ลงมติเห็นชอบ เวลา 11.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี  4  –  พิจารณาแก้ไขโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนางิ้ว ค าป่าเตย- 
                                            ห้วยเสือเตน้ หมู่ 1 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง    - ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอ

แก้ไขให้สภาฯ ทราบประกอบการพิจารณา 
 
นายเจตน์  อหันตะ         - ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดที่ขอแก้ไขโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
จากเดิม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนางิ้ว ค าป่าเตย-ห้วยเสือเต้น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงที่ช ารุดเสียหาย) บ้านนางิ้ว หมู่ 1 
งบประมาณ 134,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง)                    
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แก้ไขเป็น  ความยาวจากเดิม 1,500 เมตรแก้ไขเป็นความยาว 800 เมตร ส่วน 
                                               รายละเอียดอยา่งอ่ืนคงเดมิ 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง-  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้สอบถามก่อนการพิจารณา 
 

 
นายตัญกรณ์  สรรพอาษา   - ขอสอบถามท าไมถึงแก้ไขความยาวจาก 1,500 เมตร เป็น 800 เมตร 

 
 
นายเจตน์   อหันตะ      - เนื่องจากเป็นการพิมพ์ผิด เลยขอแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - หลังจากมีการชี้แจงจากส่วนเกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้ว จึงสอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่า

จะพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขรายละเอียด ของโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายแยกนางิ้ว ค าป่าเตย-ห้วยเสือเต้นหมู่ 1 จากความยาว 1,500 เมตร แก้ไข
เป็น 800 เมตร หรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                     -  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการแก้ไขรายละเอียดของโครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายแยกนางิ้ว ค าป่าเตย-ห้วยเสือเต้น หมู่ 1 จากความยาว 1,500 เมตร 
แก้ไขเป็นความยาว 800 เมตร ส่วนรายละเอียดอย่างอ่ืนคงเดิม 

- อนุมัติ6  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  –  พิจารณา แก้ไขชื่อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนสวรรค์-ค าแคน หมู่ 3  

งบประมาณ 172,500 บาท 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ  ผอ.กองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดในการแก้ไขให้ที่
ประชุมสภาทราบ ประกอบการพิจารณา 

 
นายเจตน์   อหันตะ       - ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด การแก้ไขโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 จากเดิมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนสวรรค์-ค าแคน หมู่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1 ,800 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงที่ช ารุดเสียหาย) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 
งบประมาณ 172,500 บาท 

 
 

 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

  (ผอ.กองช่าง)                    

    (ส.อบต.ม.1)                    

 (ผอ.กองช่าง)                    

(ประธานสภาฯ)                    
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แก้ไขเป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนสวรรค์-เชื่อมนางิ้ว-ค าแคน เป็น  การแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง 
ส่วนรายละเอียดอย่างอ่ืนคงเดิม   

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง      - ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามก่อนการพิจารณา ซึ่งปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสอบถามแต่อย่างใด ประธานสภาฯ จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่า
จะพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขชื่อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนสวรรค์-
ค าแคน แก้ไขเป็น โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนสวรรค์-เชื่อมนางิ้ว-ค า
แคน หรือไม่ (รายละเอียดอย่างอ่ืนคงเดิม) 

 
มติที่ประชุมภาฯ                   - ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการแก้ไขชื่อโครงการให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตาม

เสนอ 
- อนุมัติ6  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ-  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  –  พิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนางิ้ว หมู่ 1 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง  - ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการ

เปลี่ยนแปลงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางิ้ว หมู่ 1 
 
นายเจตน์  อหันตะ     - ขออนุญาตชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้ 

- เดิมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้พิจารณาอนุมัติให้
มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนา
งิ้ว-โคกผักชีขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงช ารุดเสียหาย) ปริมาตรลุก
รัง 800 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดตลอดสาย งบประมาณ 
200,00 บาท โดยสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายขาด
เงินสะสมเพ่ือด าเนินการซ่อมแซม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2566 แต่เนื่องจากได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นว่า ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว
แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแซม ดังนั้นเพื่อ
ไม่ให้เป็นการด าเนินโครงการบนถนนสายเดียวกัน และยังมี
ถนนลูกรังบางสายที่ยังช ารุดเสียหาย และมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่
เรียกร้องให้ส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขจึงจ าเป็นต้องด าเนินการ 
เปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการเดิม เป็นโครงการใหม่โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

- เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาโพธิ์-ดง
น้อย(พ่อพะยอม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ช่วงช ารุดเสียหาย) 
ปริมาตรลูกรัง 800 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดตลอดสาย บ้านนา
โพธิ์ หมู่ 7 ต าบลนางิ้ว งบประมาณ 200,000 บาท 

 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

 (ผอ.กองช่าง)                    
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นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง      - หลังจาก นายเจตน์  อหันตะ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการใหม่ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้วได้
เปิดโอกาสให้สมาชิก ได้สอบถามก่อนการลงมติวึ่งปรากฏว่า ไม่มีสมาชิก
สอบถามแต่อย่างใด จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติ 
ให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการจากโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนางิ้ว-
โคกผักชี หมู่ 1 เป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาโพธิ์-ดงน้อย(พ่อ
พะยอม) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                 -  มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิม เป็นโครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายแยกนางิ้ว-โคกผักชี หมู่ 1 เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายนาโพธิ์-ดงน้อย(พ่อพะยอม) หมู่ 7 โดยมีรายละเอียดตามเสนอ 

- อนุมัติ 6  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ-  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7                     -  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้เสนอเรื่องต่างๆ 
 
นายเจตน์   อหันตะ      -ได้แจ้งทุกหมู่บ้านส ารวจความเสียหายถนนลูกรังที่ช ารุดเสียหาย จากพายุฝนรายงานให้ 

อบต. ทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการส ารวจ และวางแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
นางสายฝน  ศรีน้อย- เสนอปัญหาทรายท่วมนาข้าวที่ก าลังตั้งท้อง อยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือ 
 
 
 

นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ   - ขออนุญาตชี้แจง ในเบื้องต้นต้องรายงานให้เกษตรอ าเภอทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
แก้ไขเบื้องต้นแต่หากไม่มีหน่วยงานใดด าเนินการช่วยเหลือ เป็นอ านาจหน้าที่
ของทางท้องถิ่นจะได้พิจารณาช่วยเหลือ ตามระเบียบเกี่ยวข้องต่อไป 

 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง  - หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้เสนอเรื่องอ่ืนๆพอสมควรแล้วไม่มีสมาชิก ท่านใด
เสนอเพ่ิมเติมอีก ประธานสภาฯปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 

 

       
 

                           ส.ต.ท.พนมกร   จันทร์สุดชา   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                        (พนมกร   จันทร์สุดชา) 

                                                                          เลขานุการสภา 
 

                                  (ลงชื่อ)   พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลางรับรองรายงาน 
                                                           (นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 

                                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงช่ือ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงช่ือ)    สายฝน  ศรีน้อย 
                (นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
         (ลงช่ือ)  จิราพร  บัวหอม 
      (ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร  บัวหอม) 
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ผอ.กองช่าง)                    

(ส.อบต.ม.2)                    

(นายก อบต.)                    



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


